

ออราเคิลเปิดตัว JD Edwards World รุ่นใหม่ล่าสุด

เพิ่มขีดความสามารถในการควบคุม ลดค่าใช้จ่าย ปรับปรุงแอปพลิเคชันและรากฐานเทคโนโลยี

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย – 30 พฤษภาคม 2555



ออราเคิลเปิดตัว JD Edwards World รุ่นใหม่ล่าสุด JD Edwards World A9.3 ของออราเคิล เพิ่มความยืดหยุ่น และเสถียรภาพให้กับ JD Edwards World ของออราเคิล ด้วยระบบการเงิน การจัดจำหน่าย การผลิต การรายงาน การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และรากฐานเทคโนโลยี ซอฟต์แวร์รุ่นใหม่ปรับปรุงขีดความสามารถในการควบคุมแอปพลิเคชันและการรายงาน การเพิ่มความคล่องตัวให้กับกระบวนการต่างๆ และการปรับปรุงระบบตรวจสอบ โดยนำเสนอข้อมูลที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง ช่วยให้ผู้กล้าลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มขีดความสามารถในการควบคุม JD Edwards World ของออราเคิลเป็นระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning - ERP) ที่ปรับขนาดได้อย่างยืดหยุ่น ช่วยให้ผู้กล้าจัดการโรงงาน สินค้าคงคลัง อุปกรณ์ การเงิน และบุคลากรได้อย่างครบวงจรและสอดคล้องกัน JD Edwards World เป็นชุดแอปพลิเคชันที่ได้รับการรับรองสำหรับแพลตฟอร์ม IBM i โดยมีการผนวกรวมเข้ากับฐานข้อมูลชุดเดียว พร้อมสถาปัตยกรรมที่รองรับการใช้งานผ่านเว็บ

เพิ่มความยืดหยุ่น ความแข็งแกร่ง ความเรียบง่าย และความสอดคล้อง

ด้วยการเสริมสร้างความสามารถของแอปพลิเคชันและเครื่องมือโครงสร้างพื้นฐาน JD Edwards World A9.3 ของออราเคิลจะช่วยให้ลูกค้าได้รับประโยชน์จากการปรับปรุงแอปพลิเคชันและการรายงาน เพิ่มความคล่องตัวให้กับกระบวนการต่างๆ ปรับปรุงขีดความสามารถในการควบคุมและตรวจสอบระบบงาน รวมไปถึงการปรับเปลี่ยนระบบให้สอดคล้องกับแต่ละท้องถิ่น

ส่วนปรับปรุงแอปพลิเคชันและการรายงานครอบคลุมถึง:

- o การปรับปรุงความสามารถด้านบัญชีแยกประเภทย่อย ซึ่งประกอบด้วยกฎเกณฑ์ใหม่ๆ ที่กำหนดได้ ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าได้รับทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแหล่งที่มาและการใช้เงินทุน
- o ตัวเลือกใหม่สำหรับระบบบัญชียืดหยุ่นในทุกโปรแกรม รองรับการสร้างรายการบัญชีประจำวันในระบบบัญชีเพื่อการผลิต

o การสนับสนุนการส่งออก PDF และการนำเข้า XML ผ่านทาง JD Edwards World Import/Export ซึ่งผสานรวมเข้ากับ Oracle Business (BI) Intelligence Publisher จึงช่วยปรับปรุงความสามารถด้านการรายงานและการใช้งานร่วมกัน

o การสนับสนุนการกำหนดราคาและการผนวกรวมเข้ากับส่วนต่างๆ ซึ่งจะเพิ่มประโยชน์ใช้สอยและเพิ่มความคล่องตัวในการจัดทำเอกสารราคาสินค้า แคตตาล็อก และใบแจ้งหนี้ในลักษณะที่ดูเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง

Streamlined processes include:

ระบบงานอัตโนมัติ ได้แก่:

o อินเทอร์เน็ต World รูปแบบใหม่ช่วยปรับปรุงการใช้งานร่วมกัน โดยรองรับการเข้าถึงแอปพลิเคชันด้วยการระบุและแสดง URL ผ่านการใช้คีย์ฟังก์ชันทั่วไป

o การจัดส่งและถ่ายโอนคำสั่งซื้อที่ปรับปรุงดีขึ้น ช่วยเพิ่มระดับการให้บริการแก่ลูกค้า

o ความสามารถใหม่ๆ ด้านการบัญชีช่วยให้ลูกค้าที่ทำธุรกิจในสหภาพยุโรป (อียู) สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบด้วยการประมวลผลภาษีระหว่างสาขาที่จัดส่งและจำหน่ายบนคำสั่งซื้อระหว่างสาขา

o การผนวกรวมเข้ากับ Vertex® Payroll Tax Q Series ช่วยให้ลูกค้ารับมือกับความยุ่งยากซับซ้อนสูงสุดในระบบภาษีเงินได้

ปรับปรุงการควบคุมและการตรวจสอบกระบวนการโดยอาศัย:

o ความสามารถในการรักษาความปลอดภัยตามบทบาท ซึ่งช่วยปรับปรุงความเรียบง่าย ความยืดหยุ่น และความแข็งแกร่งด้านการรักษาความปลอดภัยของ JD Edwards World ขณะที่ระบบควบคุมความปลอดภัยแบบใหม่จะช่วยเพิ่มความสะดวกและความคล่องตัวในการดูแลรักษาระบบ

o ความสามารถในการจัดการการอนุมัติสำหรับคำขอจัดซื้อและบัตรลงเวลาสำหรับบัญชีเงินเดือน ซึ่งจะขยายขีดความสามารถในการควบคุมรายการบัญชีในส่วนของคุณภาพและค่าแรง

o กฎเกณฑ์สำหรับกิจกรรมใบสั่งงานผลิต ซึ่งเพิ่มระดับการควบคุมสำหรับการเปลี่ยนแปลงสถานะของใบสั่งงาน

o ใบตราส่งสินค้าทางเรือและเอกสารการจัดส่งสินค้า ซึ่งช่วยให้ลูกค้ากำหนดและจัดเก็บหมายเลขใบตราส่งสินค้าได้โดยอัตโนมัติเพื่อไว้ใช้อ้างอิงในภายหลัง

o รายงานที่เปรียบเทียบธุรกรรมบัญชีแยกประเภททั่วไปกับบัญชีแยกประเภทรายการ เพื่อปรับปรุงกระบวนการกระทบยอดสินค้าคงคลัง/บัญชีแยกประเภททั่วไป

การปรับระบบให้เข้ากับท้องถิ่นครอบคลุมถึง:

o การสนับสนุนการแปลและการปรับให้เข้ากับท้องถิ่นใน 18 ประเทศ รวมถึงอาร์เจนติน่า บราซิล เบลเยียม สหภาพยุโรป สเปน และเม็กซิโก